

**SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TỈNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2023

Số: /TTCTXH-QBTTE
V/v xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật
cho trẻ em bị bệnh Tim

Kính gửi:

- Hội đồng Quản lý Quỹ Hiệu về trái tim;
- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Nhịp tim Việt Nam.

Thực hiện hoạt động phẫu thuật phục hồi chức năng cho trẻ em năm 2023, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị các bệnh về tim.

Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh có 1 em bị bệnh tim, đó là: Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 2023 tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian qua do sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên nên Gia đình đã đưa Em Thành đi khám bệnh và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội phát hiện, chẩn đoán kết quả: Thông liên thất, hẹp phổi, chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ với tổng chi phí dự kiến 90.000.000đ (BHYT dự kiến chi trả: 30.000.000đ) (*Hồ sơ và danh sách kèm theo*).

Trong khi đó hoàn cảnh gia đình em Thành thuộc diện khó khăn, gia đình có 7 người gồm bà cố đã già yếu, ông bà nội làm ruộng, thu nhập thấp, em của bố đang là học sinh. Mẹ cháu Thành nghỉ ở nhà chăm con, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào lương công nhân của bố. Gia đình không đủ điều kiện để đưa con đi phẫu thuật.

Để giúp đỡ em Thành thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo và có một trái tim khỏe mạnh; Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh rất mong nhận được sự hỗ trợ chi phí từ Hội đồng Quản lý Quỹ Hiệu về trái tim và Chương trình Nhịp tim Việt Nam để em Thành sớm được phẫu thuật.

Trân trọng cảm ơn và chúc Quý Quỹ, Công ty ngày càng phát triển!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GD TT;
- Lưu VT, Phòng Quỹ BTTE.

GIÁM ĐỐC

Thái Ngọc Lâm

DANH SÁCH TRẺ EM BỊ CÁC BỆNH VỀ TIM NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số /TTCTXH -QBTTE ngày tháng 11 năm 2023)

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Họ và tên Bố/Mẹ	Số điện thoại	chẩn đoán căn bệnh	Dự kiến CP phẫu thuật	Gửi nhà tài trợ
1	Nguyễn Xuân Thành	2023	Sâm Lộc – Tượng Sơn – Thạch Hà – Hà Tĩnh	Nguyễn Xuân Thìn	0961334398	Thông liên thất, hẹp phổi	90.000.000đ (BHYT chi trả: 30.000.000đ)	VinaCapital / Quỹ Hiệu về trái tim
	Tổng: 1 em							